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บทคัดยอ 
 

          การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ  1) ศึกษาพัฒนาการของวิชาการฟกฮฺ
ของปตตานีตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน  2)  ศึกษาชีวประวัติของชัยคฺดาวูด  บิน อับดุลลอฮฺ  
อัลฟะฏอนีย  3)  ศึกษาคุณคาของหนังสือมุนยะฮฺอัลมุศอลลีย  4)  ศึกษาวิเคราะหเนื้อหาของ
หนังสือมุนยะฮฺอัลมุศอลลีย โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสารปฐมภูมิ ทุติยภูมิ  และวิเคราะห
ขอมูลโดยใชหลักการอุศูลุอัลฟกฮฺ  หลักการเกาะวาอิดอัลฟกฮฺ  และหลักการหะดีษ    

จากการศึกษาวิเคราะหพบวา  
1. การศึกษาวิชาการฟกฮฺในยุคแรกของปตตานีนั้นไดมีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ 

เร่ิมจากการศึกษาที่ไมมีสถานที่ที่แนนอน  เปนการศึกษาที่มีสถานที่ที่แนนอนและชัดเจนมาก
ขึ้น  แตอยางไรก็ตามการแตงตําราหรือหนังสือฟกฮฺก็ยังไมปรากฏขึ้นแตอยางใด ซ่ึงอาจเปน
เพราะความเจริญรุงเรืองของปตตานีในยุคนั้นจะเนนในดานเศรษฐกิจเปนหลัก ตอมาตน
ศตวรรษที่ 19 จนถึงตนศตวรรษที่ 20 ของคริสตศักราช  การศึกษาวิชาการฟกฮฺของปตตานีได
มาถึงจุดสุดยอดแหงการศึกษาในระบบปอเนาะโดยใชกิตาบญาวีเปนตําราในการเรียนการสอน  
ทําใหชาวปตตานีมีความภาคภูมิใจเปนอยางยิ่งนับตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ทั้งนี้เพราะบรรดา
ปราชญปตตานีสามารถผลิตตําราหรือหนังสือฟกฮฺที่มีความสําคัญมากมายขึ้นมาเอง สงผลให
การศึกษาวิชาการฟกฮฺในปตตานีไดรับการตอบรับเปนอยางดีจากนักศึกษาทั้งในและ
ตางประเทศ  การศึกษาวิชาการฟกฮฺในยุคนั้นก็ยังเรียนเฉพาะแนวมัษฺฮับชาฟอียเทานั้น  ตอมา
ในปลายศตวรรษที่ 20 ของคริสตศักราชจนถึงปจจุบัน  การศึกษาวิชาการฟกฮฺในปตตานีเร่ิมมี
การพัฒนาขึ้นอีกระดับหนึ่งกลาวคือ เริ่มมีการนําทัศนะของมัษฺฮับอื่นที่นอกเหนื่อจากมัษฺฮับ
ชาฟอียมาใชในสังคมปตตานีทําใหเกิดกระแสทั้งฝายสนับสนุนและฝายตอตาน ซ่ึงสอดคลอง
กับธรรมชาติของวิชาการฟกฮฺซ่ึงเปนศาสตรที่เปดโอกาสใหมีการวินิจฉัย แสดงทัศนะและ
อางอิงถึงที่มาของหลักฐานพรอมกับมีการพิสูจนวาหลักฐานของทัศนะใดมีน้ําหนักมากกวากัน 
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2.  ผูประพันธหนังสือมุนยะฮฺอัลมุศอลลีย  มีชื่อเต็มวา ดาวูด (หรือวันดาวูด)     
บิน วันอับดุลลอฮฺ  บิน วันอิดริส อัลญาวีย อัลฟะฏอนีย อัลมลายูวีย แตผูคนโดยทั่วไปมักจะ
เรียกทานวา โตะชัยคฺดาวูด อัลฟะฏอนีย  ทานเกิดที่หมูบานกรือเซะ อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี 
ป ฮ. ศ. 1183 / ค. ศ. 1769  และทานไดเสียชีวิตที่เมืองฏออิฟ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 เดือน
เราะญับ ป ฮ.ศ. 1263 ทานไดเร่ิมศึกษาวิชาศาสนาจากคุณปูและคุณพอ และไดไปศึกษาตอที่
เมืองอาเจะฮฺประเทศอินโดนีเซียเปนระยะเวลา 2 ป หลังจากนั้นจึงไดศึกษาตอที่มักกะฮฺและ  
มะดีนะฮฺรวมระยะเวลา 35 ป จนกลายเปนอุละมาอฺที่มีความเชี่ยวชาญในหลายสาขาวิชา  และมี
งานเขียนมากมายจนในที่สุดทานก็ไดรับฉายานามจากตัวแทนรัฐบาลอุษมานียะฮฺ(ออตโตมาน)
แหงตุรกีวา “ อัลอาลิม อัลอัลลามะฮฺ อัลอาริฟ อัลรอบบานีย ”  

3. หนังสือมุนยะฮฺอัลมุศอลลีย  เปนหนังสือวิชาฟกฮฺมัษฺฮับชาฟอีย มีเนื้อหา
สาระ 37 หนาใชภาษามลายูปตตานีในอดีต ซ่ึงชัยคฺดาวูด บิน อับดุลลอฮฺ อัลฟะฏอนีย ไดแบง
หนังสือเลมนี้ออกเปนสองตอน ตอนแรกกลาวถึง การละหมาดและสิ่งที่เกี่ยวของกับการ
ละหมาด ตอนที่สองกลาวถึง ผูนําและสิ่งที่เกี่ยวของกับผูนํา   

4.  เนื้อหาของหนังสือมุนยะฮฺอัลมุศอลลียเปนหนังสือที่มีเนื้อหาดีมากเพียงแต
ยังขาดบางสวนที่เหมาะสมกับยุคปจจุบัน เชน สารบัญ  หัวขอยอย  ที่มาของอายะฮฺและหะดีษ   
สถานะของหะดีษ หลักฐานบางสวน เปนตน นอกจากนั้นถึงแมวาหนังสือเลมนี้ผูเขียนจะมิได
อางและระบุหลักฐานของทุกคําพูดที่ทานไดบันทึกไวก็ตาม แตเกือบทุกคําพูดจะมีหลักฐาน
อางอิง ทั้งหลักฐานจากอัลกุรอานและอัลหะดีษ ซ่ึงหลักฐานสวนใหญเปนหะดีษที่เศาะหี้ห    
แตอาจมีบางหลักฐานที่เฎาะอีฟซ่ึงถือวาเปนสวนนอย 

5. การอางอิงอายะฮฺอัลกุรอาน ในหนังสือเลมนี้ ชัยคฺดาวูด บิน อับดุลลอฮฺ 
อัลฟะฎอนีย ไดอางอายะฮฺและความหมายของอายะฮฺดวยภาษามลายู โดยมิไดระบุวาอายะฮฺ
นั้นๆอยูในสูเราะฮฺใด อายะฮฺที่เทาไร ซ่ึงมีทั้งหมด  24  อายะฮฺดวยกัน สวนการอางอิงบทหะดีษ
โดยรวมแลวชัยคฺดาวูด บิน อับดุลลอฮฺ อัลฟะฎอนีย มิไดระบุวาหะดีษนั้นใครเปนผูรายงาน  
ระดับหะดีษเปนอยางไร และบางครั้งทานจะนําเฉพาะความหมายของบทหะดีษดวยภาษามลายู
ที่เปนอักษรญาวีเทานั้น สําหรับบทหะดีษที่ทานไดนํามาเปนภาษาอาหรับมีทั้งหมด 18 หะดีษ 
และบทหะดีษที่เปนความหมายภาษามลายูมี  32  หะดีษ  รวมแลวมี  50  หะดีษดวยกัน ซ่ึงเปน
หะดีษเศาะหี้ห 26 หะดีษ (52 .00 %)  หะดีษหะสัน 8 หะดีษ (16 .00 %)  หะดีษเฎาะอีฟ 10      
หะดีษ (20 .00 %)  และหะดีษที่ผูวิจัยไมสามารถระบุระดับของหะดีษได มี 6 หะดีษ (12 .00 %)    
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ABSTRACT 
 

This study was the documentary research which aimed at studying the 
Sheikh Daud bin Abdullah al-Fatoni’s literature.  They was such as 1) The development of 
Fiqh in Fatoni from the past to the present, 2) The biography of Sheikh Daud bin Abdullah 
al-Fatoni, 3) The value of the Book of Mun-yat al-Musalli, and 4) The analysis of the 
contents in of the Book Mun-Yat al-Musalli.  The data were collected from documents in the 
form of primary and secondary sources, and the data were analyze by employing the 
principles of the Usululfiqh, Qawa-id Al-fiqh, and Hadith. 

The findings as the followings: 
1.  The study of Fiqh in the first era of Fatoni had been continuously 

developed. It developed even in the period before the existence of the educational institution 
until the existence of official educational institutions. However, the writing of books texts 
about Fiqh at that time had not occurred.  It was because the civilization of Fatoni at that 
time was stressing on economics.  Since the beginning of the 19th century until the beginning 
of the 20th century, the study of Fiqh in Fatoni had reached its apex when the Jawi texts were 
used as text books in Fatoni and the use of Jawi texts had made Fatoni people very proud of 
it. Further more, importantly, Fatoni scholars themselves could produce texts or Fiqh books 
and those bookswere welcomed by students from both domestic and overseas. The study on 
at that time was only focused on Fiqh from the school of Shafe-i. At the end of 20th century 
onwards, the study of Fiqh in Fatoni has been developed to another step that the writers 
began to bring into the Fatoni some views from other schools of thoughts besides the Shafe-
I’s school of thoughts.  Then, it occurred both supporters and resistors which war consistent 
with the nature of Fiqh ceaselessly opened for Ijtihad.  In fact, this subject is a science which 
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opens itself to be commented, viewed, and referred to the sources with the proofs that which 
views are more sound compared to others.   

2. The author of Mun-yat al-Musalli Book, his name is Daud (or Wan 
Daud) bin Wan Abdullah bin Wan Idris al-Jawi al-Fatoni.  However, people generally call 
him “Tok Sheikh Daud al-Fatoni.  He was born at Moo Ban Geriseh, Muang District, Fatoni 
Province in 1769 or 1183 (Islamic calender), and he died at Thaif on Thursday, 22nd of Rajab 
in 1263 (Islamic Year). Sheikh began his study in religion from his grandfather and father. 
He also Further his study at Aceh in Indonesia for 2 years.  Then he left to Mecca and 
Madinah to continue his study for 35 years.  Sheikh became “Ulama” and was skilled in 
many academic branches and he produced a lot of writings until he was granted the title “al-
Alim al-Al-lama al-Arif al-Robbani.” by Usmaniah (Ottoman) of Turkey. 

3. The Mun-yat al-Musalli Book is a kind of Fiqh in Shafe-i school of 
thought.  It contained totally 37 pages in an old style of Fatoni Malay language.  Sheikh 
divided this Book into two parts: first part was about the prayers and their activities and 
second part was about leadership and its activities.  

4. The substance of Mun-yat al-Musalli Book was very good in general.  
Only in some parts that were not corresponding to the present era.  They were such as the 
content, the sub-topic, the sources of Quranic verses and Hadith, the status of Hadith, and the 
supportive documents. Furthermore, even though there were no sources of every word 
written in his Book, almost all words were referred to both Al-Qur’an and Al-Hadith.  The 
references were mostly from Hadith Sahih. Except few references that appeared with Hadith 
Dha-if.   

5. The reference of Al-Qur’an in the Book, Sheikh raised 24 Quranic verses 
in Malay language without mentioning their sources from what Surah and verses they were. 
With regards to the reference of Hadith in general, Sheikh did not mention the reporters, the 
status of Hadith, and he explored sometimes with the meaning of Hadith in Malay by using 
the Jawi scripts. The number of Hadith in Arabic were 18 Hadith and in Malay language 32, 
the total were 50 Hadith.  Out of these Hadith, 26 (52%) were Hadith Sahih, 8 (16%) Hadith 
Hasan, 10 (20%) Hadith Dha-if, and there were 6 (12%) Hadith that the researcher is not 
able to decide the category of Hadith.              
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  دراسة كتاب منية المصلى للشيخ داود بن عبداالله الفطانىو تحقيق      موضوع البحث
السيد وان على تؤتاتو                الاسم    

)كلية الشريعة( الدراسات الاسلامية             التخصص   
2552       العام الد راسى  

 
 مستخلص البحث 

 
دراسة    )  2ا وحديتا     دراسة تطور الفقه فى فطانى قديم ) 1بحث إلى ال يهدف هذا

 وتحقيق   دراسة   )  4"  منية المصلى   "  دراسة أهمية كتاب        )  3  لشيخ داود بن عبداالله الفطانى            ا   سيرة 
والأحاديث        والتفاسير    كتب الفقه   من  جمع المعلومات      ذلك عن طريق      و   " منية المصلى   " كتاب   

الأصولية والقواعد           قواعد  الاستعانة بال     إلى   تعلقة بها بالإضافة     والسيرة وغيرها من الكتب العلمية الم              
 الفقهية وعلوم الحديث

   -:وقد توصل البحث إلى النتائج التالية 
فى  لهإذلم يكن       فى فطانى تدريجيا      علم الفقه     كان تطور    :  الفقه    تطور علم     -1
فكان المهتمون به يعلمونه للأجيال فى البيوت و الأسواق                      ،  تعليمية تهتم به     البداية مؤسسات      

تظهر فى هذه الفترة أية مؤلفات فيه من قِبَلِ علماء فطانى آنذاك ، كما أن                            ولذلك لم      ، فحسب 
فى   الفقه فى فطانى      تعليم   وقد بلغ   ،   غالبية أهل فطانى كانوا يشتغلون بالتجارة أكثر من غيرها                      

طريقة ما     ون في تعليمه   تستخدم  بدأ الفقهاء      حيث   ه  ازدهار     إلى قمة     م  20إلى    19بداية القرن        
 هر الكتب التى تدرس فى هذا فندق           أش وكانت      ) وهى طريقة قديمة مشهورة         (   ة فندق  يسمى بطريق   

مؤلفات العلماء الفطانيين ، مما            باللغة الجاوية ومعظمها من           التى كتبت    المؤلفات الفقهية وغيرها         
إلى عصرنا هذا ، ومن هذا            ن بهذه المؤلفات القيمة منذ ذلك الوقت                الفطانيون يفتخرو      جعل  

من العلوم     لفقه وغيره    تعلم علم ا    يقبلون على   البلاد وخارجها         هذه   لاب العلم فى    المنطلق بدأ ط     
 الفقه   تطور تعليم   وقد الفقه الشافعى فحسب، فى  وقتـئذ يركزالتعليم  ، فكان فى فطانى الأخرى
 الأخرى ،     يشمل دراسة المذاهب       ل حيث توسع     م  20إلى مرحلة أخرى فى نهاية القرن                فى فطانى   
فريق يقبله لمافيه من فوائد علمية وآخر يرفضه لعدم                  :  حيال هذا التطور إلى فريقين       س الناوانقسم 

تاج إلى دراسة وتحليل         فهمه واستيعابه المسائل الخلافية بين المذاهب الفقهية لأن طبيعة الفقه تح                        
        .الأدلـة وواستدلال وترجيح الآراء 
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بن وان عبد االله بن وان            هو داود أو وان داود               :  اسم المؤلف الكامل          -2      
ولد بقرية  كريسيك        "   الشيخ داود الفطانى          "   إدريس الجاوى الفطانى  الملايوى المعروف بـ                     

 22م  وتوفى بالطائف المملكة العربية السعودية فى                    1769هـ  و    1183مغانج فطانى  سـنة     
       ،هـ 1263رجب سنة 

حيث تلقى تعليمه الأولى من جده ثم أبيه ،  لما أسرة متعلمة  نشأ المؤلف رحمه االله فى أحضان
بإندونيسيا وقضى فيها سنتين ثم رحل إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة  يهخأكبر رحل إلى ولاية 

سنة  35فيهما العلم من كبار علماء الأمصار وعاش بينهم فى الحرمين الشريفين ما يقارب  ليتلقى
لوم مما جعل العثمانيين يلقبونه بالعالم العلامة الرباني وله حتى أصبح عالما بارعا فى مختلف الع

  .مؤلفات كثيرة فى فنون عديدة 
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صفحة  مكتوب باللغة الملايوية الفطانية  وقد قسم المؤلف رحمه االله   37الشافعي ويتألف من 
اسيين، ففي الفصل الأول تكلم عن الصلاة وما يتعلق بها والثانى تكلم هذا الكتاب إلى فصلين أس
  .عن الإمارة وما يتعلق بها

لهذا الكتاب شأن عظيم فى المجتمع الفطانى  إلا أن أسلوبه : أهمية الكتاب  -4    
ولهذا . معقد جدا حيث يصعب على بعض الطلاب والدارسين فى الوقت الحاضر الاطلاع عليه 

ث  إضافة الفهارس والعناوين وإعادة ترتيب فقراته وتخريج الأدلة والحكم عليها وما حاول الباح
إلى ذلك  تسهيلا على طلاب العلم المعاصرين والمطالعين ، وقد تميز هذا الكتاب أيضا باستدلال 
على الأحكام بالأدلة من الكتاب والسنة  إلا أنه لم يحل إلى المصادر الأصلية في بعض الأحيان 

رحمه االله فى هذاالكتاب ماهو صحيح  د لاحظ الباحث أن من الأدلة  التى أوردها المؤلفوق
  .وماهو ضعيف ولكن معظمها صحيح 

ظانى رحمه    الشيخ داود بن عبداالله الف              وقد أورد المؤلف         :  طريقة الاستدلال         -5    
حديثا       50د أورد فيه      حاديث فق    وأما الأ     إلا أنه لم يبين سورتها ورقمها             آية   24االله فى هذا الكتاب         

حديثا بالملايوية تختلف درجتها من حيث             )  32( حديثا بالعربية واثنان وثلاثون              )  18( ثمانية عشر    
 8  والحسـنة     (%52)حديثا    26قد بلغ عدد الأحاديث الصحيحة            الصحة والضعف والحسن و         

على   لم يقف الباحث      (%12)أحاديث     6  وهناك       (%20)حديثا   10والضعيفـة     (%16) حديثا  
  .درجتها 

 
  




